

HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN

BẢN LĨNH, TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO



HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN) ĐƯỢC TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM CÔNG NHẬN LÀ TỔ CHỨC HỘI TRỰC THUỘC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10 QĐ/TƯ-HSV NGÀY 10/02/2003. HIỆN NAY HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN CÓ 06 CƠ SỞ HỘI TRỰC THUỘC, VỚI 35.670 HỘI VIÊN, 48 LIÊN CHI HỘI, 793 CHI HỘI VÀ 143 CẦU LẠC BỘ. TRẢI QUA HƠN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU TỪNG BƯỚC KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ DẪN ĐẦU TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRAO SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI. THÁNG 5/2023 SẼ DIỄN RA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028; TRƯỚC THÊM ĐẠI HỘI, BẢN TIN ĐHQGHN XIN KHAI QUÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN TRONG NHIỆM KỲ 2018 - 2023.



Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, do ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác Hội và phong trào sinh viên đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, các chương trình hoạt động cho hội viên, sinh viên cũng như đòi hỏi các cấp bộ Hội của ĐHQGHN phải nhanh chóng thích ứng, chuyển đổi nội dung, hình thức hoạt động trong bối cảnh tình hình mới. Hội Sinh viên ĐHQGHN đã xây dựng các chương trình hành động bám sát theo các chủ trương lớn của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, của Đảng ủy - Ban Giám đốc ĐHQGHN, tập trung triển khai thực hiện 3 chương trình công tác gồm: Đẩy mạnh và triển khai sâu, rộng phong trào Sinh viên 5 tốt; Củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức Hội Sinh viên các cấp; Triển khai hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách sinh viên ĐHQGHN".

1 Hội Sinh viên ĐHQGHN đặt trọng tâm phát triển phong trào Sinh viên 5 tốt và đã gặt hái được nhiều

kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh công tác đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào "Sinh viên 5 tốt", Hội Sinh viên ĐHQGHN còn triển khai các hoạt động, giải pháp cụ thể để tạo môi trường cho hội viên, sinh viên chủ động rèn luyện, phấn đấu tham gia phong trào như các giải pháp hỗ trợ nhóm sinh viên tiệm cận tiêu chuẩn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"; tìm ra các phương án mới trong tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, học tập, nâng cao thể lực, tình nguyện và hội nhập, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong sinh viên; phát huy giá trị danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" sau tuyên dương với hoạt động kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ việc làm, kiến tập, thực tập, học bổng... Hội Sinh viên ĐHQGHN và các cấp bộ Hội tổ chức đã thích ứng nhanh chóng với yêu cầu của tình hình thực tế và có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, tiêu biểu như Cuộc thi lớp tôi là số 1 với các phần thi gắn liền với các tiêu chí của danh hiệu Sinh viên 5 tốt: Lớp tôi Khỏe nhất, Lớp tôi Thông thái - đoàn kết, Lớp tôi Tài năng - Hội nhập và Lớp tôi Tình nguyện tốt nhất; Chuỗi hoạt động "Cùng Hội rèn luyện mỗi ngày"; Ngày hội thanh niên khỏe; Ngày hội các Câu lạc bộ; Tuần lễ "Sinh viên 5 tốt"; các cuộc thi Olympic tiếng Anh, Tin học, các hoạt động NCKH và hội nhập, đặc biệt là nhiều hoạt động đã được triển khai với hình thức trực tuyến để đảm bảo hiệu quả nhưng vẫn an toàn cho các bạn hội viên, sinh viên trong giai đoạn đại dịch.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần dân tộc, giáo dục truyền thống trong sinh viên được đổi mới nhằm phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, Hội Sinh viên ĐHQGHN đã triển khai các chương trình như "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh", Hội thi Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Con đường ánh sáng", triển khai, tìm kiếm và đề xuất sinh viên tham dự chương trình "Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp", cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; Các hoạt động giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường cho sinh viên được quan tâm tổ chức dưới nhiều hình thức như tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân, thi tìm hiểu về pháp luật, vệ sinh môi trường khuôn viên Ký túc xá và khu vực cầu vượt cho người đi bộ, Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và thương hiệu ĐHQGHN và các đơn vị thành viên thông qua các hoạt động như chuỗi hoạt động "Tự hào Sinh viên ĐHQGHN" được tổ chức hàng năm, mô hình Đại sứ sinh viên tham gia quảng bá tuyển sinh, "Ngày hội các Câu lạc bộ", cuộc thi tìm kiếm tài năng





sinh viên "VNU'S Got Talent" hay chương trình tìm kiếm Đại sứ sinh viên "Miss & Mr VNU", "VNU'S Hot Steps"... Thông qua các kênh thông tin, Hội Sinh viên ĐHQGHN đã kịp thời chấn chỉnh, cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận; đồng thời tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám đốc tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi với sinh viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị đề xuất của sinh viên.

Hội Sinh viên ĐHQGHN cũng xác định nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên, các buổi tọa đàm, giới thiệu phương pháp học tập, tìm kiếm thông tin, tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, giới thiệu chuyên ngành đào tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học đã được tổ chức. Các hoạt động chuyên môn được các cấp bộ Hội trong toàn ĐHQGHN triển khai thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú như các cuộc thi kiến thức, các Olympic ngành học đến các sân chơi kiến thức, từ việc tổ chức các Talkshow, Workshop đến các chương trình đào tạo kỹ năng hay các phong trào "Học kỹ cương - Ôn chất lượng - Thi nghiêm túc", mô hình "Cộng đồng học tập" hay

"Cộng đồng Nghiên cứu khoa học" do Hội Sinh viên các đơn vị triển khai có tính hiệu quả cao và được đánh giá cao... Bên cạnh đó, Hệ thống CLB chuyên môn, CLB kỹ năng được thành lập và phát triển để sinh viên chia sẻ thông tin, rèn luyện kỹ năng trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng luôn được Hội Sinh viên ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc quan tâm, triển khai hiệu quả, đổi mới theo hướng chuyên môn hóa với mục tiêu duy trì giá trị bền vững. Hoạt động tình nguyện tại chỗ được hưởng ứng mạnh mẽ như bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường, hỗ trợ các phòng, ban chức năng, các hoạt động hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tình nguyện giúp đỡ bạn bè, tình nguyện trong những việc làm hàng ngày ngay tại trường được thực hiện tốt; triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi" hoạt động tại các nút giao thông trọng yếu, hỗ trợ các hội đồng thi tuyển sinh và các thí sinh, người nhà trong các đợt thi THPT chuyên, tuyển sinh đại học. Bên cạnh đó, Chiến dịch "Mùa hè xanh", tình nguyện "Mùa đông ấm", "Xuân biên giới", "Nghĩa tình hải đảo", hoạt động "Hiến máu nhân đạo" được Hội Sinh viên ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Đoàn Thanh niên



CÔNG BỐ BIỂU TRƯNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028



Ngày 19/4/2023, Hội Sinh viên Việt Nam ĐHQGHN ra mắt biểu trưng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Biểu trưng thể hiện tinh thần “Sinh viên ĐHQGHN: Bản lĩnh - Trách nhiệm - Sáng tạo”.

Biểu trưng là hình ảnh kết hợp giữa cánh chim và chữ số V tạo hình khối vững chãi. Hình ảnh cánh chim biểu tượng cho ý chí, khát vọng vươn tới những tầm cao mới mà hành trang là trí tuệ, sáng tạo cùng khát khao dựng xây quê hương đất nước. Đây cũng là biểu tượng cho sự chuyển động không ngừng, tiên phong, bản lĩnh và dám đương đầu với thử thách.

Chữ số V tượng trưng cho số lần tổ chức Đại hội đồng thời thể hiện cho 05 tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” - phong trào mũi nhọn và trọng tâm của Hội Sinh viên Việt Nam ĐHQGHN. Bên cạnh đó, biểu tượng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được thiết kế nổi bật trong chữ số V nhấn mạnh sứ mệnh, trách nhiệm và vai trò của sinh viên trong học tập và làm chủ khoa học, công nghệ.

Tổng thể biểu trưng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam ĐHQGHN mang đến hình ảnh ngọn đuốc rực cháy với nhiệt huyết và đam mê của sinh viên. Hình ảnh ngọn đuốc cũng thể hiện hội viên, sinh viên ĐHQGHN sẵn sàng lan tỏa nhiệt huyết với khẩu hiệu “Bản lĩnh - Trách nhiệm - Sáng tạo”.

Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được diễn ra vào tháng 5/2023, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN diễn ra trước ngày 24/04/2023.



duy trì tổ chức thường xuyên, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, Hội Sinh viên các đơn vị đã triển khai đội hình tổ thông tin phản ứng nhanh, nhằm tìm kiếm, hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19...

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục được duy trì theo hướng chuyên nghiệp, bài bản tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn sau những giờ học căng thẳng góp phần định hướng giá trị văn - thể - mỹ cho sinh viên, đồng thời đây cũng là kênh quan trọng để đoàn kết, thu hút tập hợp, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, sinh viên. Hội Sinh viên ĐHQGHN cũng luôn được Đoàn - Hội cấp trên ghi nhận và đánh giá cao trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động nghiên cứu khoa học và thường xuyên được giao nhiệm

vụ đăng cai tổ chức các hoạt động lớn cấp Trung ương và Thành phố.

Hội nhập quốc tế cho sinh viên luôn là vấn đề Hội Sinh viên ĐHQGHN và Hội Sinh viên các cấp quan tâm đầy mạnh. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập quốc tế được các tổ chức Hội Sinh viên các Trường/Khoa triển khai qua nhiều kênh truyền thông. Hội Sinh viên các cấp chủ động tìm kiếm, kết nối với nhiều đơn vị nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tham gia giao lưu tại các diễn đàn sinh viên, thanh niên trong và ngoài nước, tạo môi trường để sinh viên chủ động hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ qua, đã có 54 sinh viên ĐHQGHN được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 481 “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, 882 “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQGHN; 69 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQGHN, 51 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và



34 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” thực sự đã trở thành niềm tự hào và mục tiêu phấn đấu của đông đảo sinh viên ĐHQGHN, đồng thời “Sinh viên 5 tốt” trở thành điểm sáng trong phong trào sinh viên của ĐHQGHN, là đơn vị xuất sắc nhất Thành phố Hà Nội và là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả nhất phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

2 Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào sinh viên, Hội Sinh viên ĐHQGHN đặt nhiệm vụ phát triển chất lượng tổ chức Hội Sinh viên các cấp hoạt động hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Hàng năm, Hội Sinh viên ĐHQGHN và các cơ sở Hội đều phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức “Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn - Hội” các cấp, tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Hội vụ, trao đổi các nội dung về công tác Hội và tập huấn các kỹ năng hoạt náo, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng làm việc nhóm cho cán bộ chi hội... Tổ chức thành công 03 Cuộc thi “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc” cấp ĐHQGHN và 02 chương trình “Ngày hội thủ lĩnh” ĐHQGHN thu hút hơn 3.000 cán bộ Đoàn - Hội tham gia. Bên cạnh đó, việc kiện toàn BCH Hội Sinh viên cũng đã được các cấp bộ Hội tiến hành theo đúng Điều lệ và kịp thời, đảm bảo ổn định tổ chức phục vụ hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp bộ Hội thực hiện nghiêm túc dưới nhiều

hình thức như: kiểm tra định kỳ hàng năm, kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất gắn với việc thực hiện quy chế kỷ luật, khen thưởng, tuyên dương; qua đó phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo để tuyên dương điển hình, nhân rộng... Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện chủ động, trách nhiệm, minh bạch đã thực sự trở thành động lực thi đua trong các cấp bộ Hội và tuổi trẻ ĐHQGHN. Ngoài việc xét thi đua, khen thưởng theo năm học, Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHQGHN cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời các phong trào, hoạt động cụ thể các cơ sở Hội trực thuộc và đề xuất cấp trên khen thưởng.

3 Tiếp nối các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, tại Đại hội Khóa IV, Hội Sinh viên ĐHQGHN đã thông qua nghị quyết về việc tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách sinh viên ĐHQGHN” với 05 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Ứng xử văn hóa, Học tập không ngừng, Tiên phong sáng tạo và Tự tin hội nhập. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cuộc vận động đã được triển khai đồng bộ tại các cấp bộ Hội và mang lại những kết quả nhất định. Thông qua việc đẩy mạnh và triển khai sâu, rộng phong trào “Sinh viên 5 tốt” kết hợp với những chương trình thể hiện dấu ấn đặc trưng của sinh viên ĐHQGHN như cuộc thi Sinh viên thanh lịch, tài năng, các mô hình “Đại sứ sinh viên”, các hoạt động khuyến khích sáng tạo, học tập, khởi nghiệp được triển khai đồng bộ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên được hưởng ứng mạnh mẽ và góp phần đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động trong sinh viên.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Sinh viên ĐHQGHN đã triển khai các phong trào, hoạt động với tinh thần sôi nổi, đa dạng và sáng tạo nhằm tạo môi trường phát triển toàn diện giúp các bạn hội viên, sinh viên có thể trở thành những công dân xuất sắc, công dân toàn cầu, đem lại những đóng góp tích cực cho bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội. Nhiều hội viên, sinh viên ĐHQGHN đã đạt được các thành tích đáng tự hào trong học tập, nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo, trở thành những tấm gương sáng cho hội viên Thủ đô và cả nước. Hội Sinh viên ĐHQGHN luôn vinh dự là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào sinh viên của Thủ đô và cả nước.

CON SỐ ẢNH TƯỢNG TRONG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

